



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๖๒๖/๒๕๖๖ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ/หรือสมัครด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
๒. อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑) ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (๑) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในภาพรวม (๒) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร และหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (๓) การให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือและประมวลข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ (๔) การบริหารจัดการหน่วยงานให้มีความพร้อมในการบริการด้านภาษา และเป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำนักให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน (๖) ความรู้ความเข้าใจงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน โดยเนื้อหาความยาว ไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A4 กรณีมีภาคผนวกให้เพิ่มได้อีกไม่เกิน ๑๐ หน้า และจัดทำสำเนาจำนวน ๓๕ ชุด พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับ การนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลา ไม่เกิน ๑๕ นาที โดยนำส่งที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ และสภามหาวิทยาลัย

๒) ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อแสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้สนใจ ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรภิจ (เหม ผลพันธุ์) ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

๓) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

Signature Code : ๕zER๖OXg+๑๗OACBNORID